
 
 
 

ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
สมัยประชุมสำมัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖3 เวลำ 09.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 

 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  
๒ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล เฮียง  นาทันลิ  
๓ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  
๔ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  
๕ นางสาวนิตยา  ตาวะสี    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิตยา  ตาวะสี     
๖ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  
๗ นางจันที  ทองสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสดิ์  
๘ นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บุญจันทร์  ไร่รัตน์      
๙ นายจรูญ  ณ สาโรจ์       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรูญ  ณ สาโรจ์        

10 นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จิตศรา  ศรีดาแก้ว     
11 นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รักสินธ์  เขาเขจร  
12 นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค์  อุทุมทอง  
13 นายยุคชัย  ไชยค ามี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ยุคชัย  ไชยค ามี  

 
 

ผู้ไม่มำประชุม      ไม่มี 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายประยูร  โปสาวาท รองนายกเทศมนตรี ประยูร  โปสาวาท  
2 นายสมชาย  เหล่ามูล รองนายกเทศมนตรี สมชาย  เหล่ามูล  
3 นายเรืองศิลป์  กุค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรืองศิลป์  กุค า  
4 นางเพ็ญจันทร์  พิสมัย หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เพ็ญจันทร์  พิสมัย  
5 นางสาวนงเยาว์  ทวาศรี หัวหน้าส านักปลัด นงเยาว์  ทวาศรี  
6 นางเพชรา  ภูจิตทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี เพชรา  ภูจิตทอง  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 



ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
สมัยประชุมสำมัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖3 เวลำ ๐9.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 

………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา  ๐9.๐๐  น. 
ระเบียบวำระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ์      ขอแจ้งว่ามีประชาชนจ านวน 4 คณะขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล แต่กระผมได้ 
(ประธานสภาฯ )         พิจาณาแล้วเห็นว่าไม่อนุญาตให้เข้าเข้ารับฟังการประชุม เนื่องจากอาจจะท าให้เกิดความสับสนใน 
                    การอภิปรายเหมือนกับการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งประชาชนด้วยครับ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นายลพิน  การรักษ์       ขอให้สมาชิกได้พิจารณารายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ )          แก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์       หากไม่มี ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ )           
ที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ระเบียบวำระท่ี ๓        เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ 
           วำระแปรญัตติเทศบัญญัติ 

 

นายลพิน  การรักษ์      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การพิจารณาวาระการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาฯ )          ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖4 ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุม 
            คณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วก่อนหน้านี้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา 
                เทศบาลได้เสนอค าแปรญัตติและขอสงวนค าแปรญัตติเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  
                    จ านวน 3 คน ค าแปรญัตติ 45 ญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วเห็นควรคงไว้ร่าง 
                    เดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนั้น จึงเชิญปลัดเทศบาลได้ 
                    ชี้แจงข้อกฎหมายและรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี     ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติคงไว้ร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(ปลัดเทศบาลและ       พ.ศ.2564 ขอเพ่ิมเติมว่า ในการสงวนการแปรญัตตินั้นตั้งยื่นสงวนค าแปรญัตติขณะยื่นหนังสือขอ 
เลขานุการสภาฯ )       แปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ ผู้แปรญัตติจะได้มาชี้แจงแถลง 
                   เหตุผลความจ าเป็นในการขอแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ เพ่ือให้ที่ประชุมสภา 
                   เทศบาลไดล้งมติว่าเห็นด้วยค าผู้แปรญัตติหรือเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติที่คงไว้ร่างเดิม 
                   ในขณะนี้ ผู้แปรญัตติทั้ง 3 คน ได้สงวนค าแปรญัตติไว้ล่วงหน้าตั้งแต่มีการได้มาชี้แจงต่อ 
                   คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น ต้องให้ผู้สงวนค าแปรญัตติได้มาแถลงค าชี้แจงค าแปรญัตติว่ามี 
                   เหตุผลประการใดให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยการเสนอค าแปรญัตติให้เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี  
                   การแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                   2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 วรรค 1 ความว่า “ในการพิจารณาร่าง 
                   ข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร 
                   ญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน” การลงมติจะลงมติเป็นราย 
                   ข้อ หรือรายบุคคลแล้วแต่ที่ประชุมจะพิจารณา รายละเอียดข้อการสงวนค าแปรญัตติตามท่ีแจกให้ 
                   ทุกท่านแล้ว ขอเชิญประธานได้ให้ผู้เสนอแปรญัตติได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลอย่างละเอียด ไม่มี 
              เนื้อหาวกวนซ้ าซ้อน  ขอเชิญครับ 
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นายลพิน  การรักษ์     ขอบคุณปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและข้ันตอนการแปรญัตติ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ )        เทศบาลได้ซักถามข้อสงสัยก่อนการเสนอค าแปรญัตติ 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขอปรึกษาหารือกับท่ีประชุมในการแปรญัตติว่า สมาชิกผู้เสนอค าแปรญัตติขอแปรสลับกันได้หรือไม่  
(สท.เขต 1)              เช่น ท่านแรกเสนอค าแปรญัตติ 1 ข้อ ท่านที่ 2 เสนอค าแปรญัตติ 1 ข้อ สลับกันไปมาได้หรือไม่  
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นในข้อหารือ 
(ประธานสภาฯ )         
นายพรอ านวย  ไกยะแสง  ตามท่ีสมาชิกได้เสนอให้สลับค าแปรญัตตินั้น กระผมเห็นว่าจะท าให้สับสน ยุ่งยาก อยากให้ 
(สท.เขต 2)             เสนอเป็นรายบุคคลให้เสร็จทุกญัตติก่อน 
นางสาวนิตยา  ตาวะสี เห็นด้วยกับสมาชิกท่ีให้แปรญัตติเป็นรายบุคคล ถ้าแปรญัตติสลับกันจะท าให้สับสน ขอให้เสนอค า 
(สท.เขต 2)         แปรญัตติเป็นรายบุคคล 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  เนื่องจากค าแปรญัตติของแต่ละท่านหลายข้อ ซึ่งไม่ใช้น้อย ถ้าให้แปรญัตติรวดเดียวคงจะนาน ตรง 
(สท.เขต 1)              นี้เป็นสิทธิของผู้แปรญัตติที่สามารถจะเสนอได้ ใช่หรือไม่ ผมคิดว่ามันถูกระเบียบกระทรวงมหาไทย  
                   เสนอแต่ละข้อไม่เห็นฟังยากตรงไหน ใช้เวลาไม่นาน สาเหตุที่หารือเพราะหลายข้อ ให้ผู้แปรญัตติได้ 
                   เตรียมตัวและได้พักบ้าง 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง เห็นด้วยกับ นายรักสินธ์  เขาเขจร แต่หากเสนอค าแปรญัตติไปถึงเท่ียงหรือบ่ายโมงหรือตอนเย็น 
(สท.เขต 1)              คนต่อไปอาจจะเสนอค าแปรญัตติไปจนถึงเท่ียงคืน ขอโอกาสให้ผู้แปรญัตติได้พักกินน้ าค่อยเสนอค า 
                   แปรญัตติต่อไป 
นางจันที  ทองสวัสดิ์    เรื่องนี้เห็นด้วยกับ นายพรอ านวย  ไกยะแสง ถ้าหากว่าเหนื่อย สมาชิกสภาเทศบาลที่เสนอค าแปร 
(สท.เขต 2)          ญัตติมาน่าจะเตรียมข้อมูลมาดีแล้ว คงไม่เหนื่อย หากเวลาจะล่วงเลยไปเที่ยงคืนก็ไม่เป็นไร เพราะ 
                  วันนี้ได้มาประชุมทั้งวันอยู่แล้ว 
นายลพิน  การรักษ์     ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้แสดงความคิดเห็น ในความคิดของกระผมว่าการเสนอค าแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ )        สมาชิกคนไหนที่ยื่นค าแปรญัตติมาก็ให้สมาชิกคนนั้นเป็นคนชี้แจงค าแปรญัตติและแปรญัตติเป็น 
                  รายหวัข้อ การเสนอค าแปรญัตติไม่ให้ออกนอกเรื่องของค าแปรญัตติ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 
                  ข้อซักถาม 
นายยุคชัย  ไชยค ามี    จากข้อซักถามของค าหารือขอให้ที่ประชุมได้มีมติว่าเห็นควรจะพิจารณาอย่างไร การเสนอค าแปร  
(ปลัดเทศบาลและ       ญัตติสามารถเสนอไปเรื่อยๆ เช่น หัวข้อที่ 1 การขอจ านวนงบประมาณค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ  
เลขานุการสภาฯ )       การแพทย์ แผนงานการพาณิชย์ จาก 72,000 บาท เหลือ 50,000 บาท ก็ให้ผู้เสนอค าแปรญัตติ 
                  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลประมาณ 10 นาที น่าจะพอดี ยกเว้นมีเอกสารอ้างอิง ส่วนการสลับการ 
                   แปรญัตติขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา                       
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายข้อหารือเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
นายจรูญ  ณ สาโรจ์    กระผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภาเทศบาลผู้แปรญัตติที่มีการเสนอแปรญัตติหลายข้อ ถ้าเสนอค าแปร 
(สท.เขต 1)          ญัตติไปนานๆ อาจจะเหนื่อย จึงเห็นว่าควรจะแปรญัตติสลับกัน ถ้ายืดเยื้อในการเสนอค าแปรญัตติ 
                   ขอให้พักการประชุมเหมือนการประชุมสภาของรัฐบาล 
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ   ในข้อปรึกษาหารือมี 2 ประเด็น ก็คือ 1. ให้แปรสลับระหว่างผู้เสนอค าแปรญัตติ และ 2. ให้ผู้ 
(สท.เขต 2)          เสนอค าแปรญัตติชี้แจงแต่ละหัวข้อให้แล้วเสร็จ กระผมขอเสนอให้ประธานสภาเทศบาลขอมติจากที่ 
                  ประชุม 
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นายรักสินธ์  เขาเขจร  เนื่องด้วยค าหารือในการอภิปรายสลับกันระหว่างผู้ยื่นค าแปรญัตตินั้น กระผมคิดว่าการแปรญัตติ  
(สท.เขต 1)              ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของต าบลนามะเขือในอดีตไม่เคยมี ผมถือว่าไม่ได้ยื่นค าแปรญัตติหรือกระท าลงไป 
                   เพ่ือเอาชนะระรานอะไร กระผมถือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนกฎหมายในการท าหน้าที่ของ 
                            สมาชกิสภาเทศบาลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนร่วมกันเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้ทราบบทบาท 
                            หน้าที่ให้ชัดแจ้ง ไม่มีอะไรมากไม่ต้องวิตกกังวล เสร็จก่อนเที่ยงแน่นอนในแต่ละหัวข้อก็คงไม่ถึง 10  
                   นาที คงไม่ถึงเที่ยงคืนหรอกครับ ขอให้อภิปรายสลับด้วยครับ เห็นใจด้วยให้พักสมองและสติปัญญา 
                   ด้วย 
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา ตามที่สมาชิกได้เสนอมาทั้งสองฝ่าย อีกฝ่ายแรกเสนอให้แปรญัตติสลับกัน และอีกฝ่ายให้เสนอค า  
(สท.เขต 1)          แปรญัตติให้แล้วเสร็จแต่ละคน กระผมเห็นว่าผู้ยื่นค าแปรญัตติต้องเตรียมรายละเอียดในค าแปร 
                  ญัตติมากพอสมควรแล้วคงไม่ยุ่งยากในการเสนอค าแปรญัตติ กระผมเห็นว่าควรจะให้ที่ประชุมลงมติ 
                  เลือกระหว่าง 2 หัวข้อ    
นายลพิน  การรักษ์     สรุปข้อปรึกษาหารือมี 2 ประเด็น คือ 1. ให้แปรสลับระหว่างผู้เสนอค าแปรญัตติ และ 2. ให้ผู้ 
(ประธานสภาฯ )        เสนอค าแปรญัตติชี้แจงแต่ละหัวข้อให้แล้วเสร็จ กระผมจะขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นด้วยกับ 
                  การเสนอค าแปรญัตติให้สลับกันระหว่างผู้เสนอค าแปรญัตติ ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม             มีมติเห็นด้วยกับการเสนอค าแปรญัตติสลับกันระหว่างผู้เสนอค าแปรญัตติ จ านวน 5 เสียง 
นายลพิน  การรักษ์     ท่านใดเห็นด้วยว่าให้ผู้เสนอค าแปรญัตติชี้แจงแต่ละหัวข้อให้แล้วเสร็จแต่ละคนแล้วให้คนต่อไปเสนอ 
(ประธานสภาฯ )        ค าแปรญัตติต่อ ขอให้ยกมือครับ 
ทีป่ระชุม             มีมติเห็นด้วยให้ผู้เสนอค าแปรญัตติชี้แจงแต่ละหัวข้อให้แล้วเสร็จแต่ละคนแล้วให้คนต่อไปเสนอ 
                  จ านวน 6 เสียง 
นายลพิน  การรักษ์     สรุปวา่ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ผู้เสนอค าแปรญัตติชี้แจงแต่ละหัวข้อให้แล้วเสร็จแต่ละคนแล้ว 
(ประธานสภาฯ )        ให้คนต่อไปเสนอค าแปรญัตติต่อ ขอเชิญ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
                   นามะเขือ เขต 1 ได้เสนอค าแปรญัตติ ขอเชิญครับ 
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว ขอเสนอค าแปรญัตติเป็นรายหัวข้อ ดังนี้ 
(สท.เขต 1)          1.1 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานการพาณิชย์ จาก 72,000  
                    บาท  เหลือ 50,000 บาท เนื่องจาก งบประมาณในส่วนนี้ตั้งจ่ายไว้สูงเกินความจ าเป็น การ 
                        จัดซื้อจากที่ส านักปลัดได้ชี้แจงในรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จัดซื้อสารส้ม  
                        50,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เห็นว่าการใช้น้ าประปามี 7 แห่ง การใช้สารส้ม  
                    สารคลอรีนไม่สูง ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้ 40,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้  
                        50,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 72,000 บาท เห็นว่ากิจการประปาก็มี 7 แห่ง  
                        เท่าเดิมแต่ท าไมจึงตั้งงบประมาณไว้สูงเกินจากปีงบประมาณ 2563 ตั้ง 22,000 บาท จึงขอ 
                        ตัดทอนลงมา 50,000 บาท เพราะในงบประมาณก็น่าจะพอใช้ อีก 1 เดือนก็จะสิ้น 
                        ปีงบประมาณ 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขออภิปรายเสริมกับผู้เสนอค าแปรญัตติ คงไม่ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับ 
(สท.เขต 1) 
นายลพิน  การรักษ์     ในการเสนอค าแปรญัตติต้องให้ผู้เสนอแปรญัตติเป็นผู้เสนอแล้วหลังจากนั้นให้คนต่อไปเสนอค าแปร  
(ประธานสภาฯ)         ญัตติต่อจนแล้วเสรจ็หมดทุกคน หากจะมาอภปิรายเสรมิอาจจะท าให้เกิดความสับสน 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขอหารือข้อกฎหมายในการอภิปรายเสริมกับผู้เสนอค าแปรญัตติ น่าจะได้หรือจะมีสมาชิกท่านอ่ืนที่ 
(สท.เขต 1)             จะแปรคัดค้านก็น่าจะได้ ขอสิทธิ์ตัวนี้ว่าน่าจะได้ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นตัวแทน 
                  ประชาชน 
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นายลพิน  การรักษ์     ขอให้คิดว่าทุกคนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเหมือนกัน อย่าคิดว่าเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ หากแสดงความ
(ประธานสภาฯ)         คิดเห็นพอสมควร แต่ถ้าจะขอท าเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่เหมาะสม จะเป็นตัวอย่างไม่ดี จริงๆ แล้ว 
                            คนที่ยื่นค าแปรญัตติต้องเตรียมตัวมาอย่างดี และคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ 
                            และคณะบริหารและได้ชี้แจงในรายงานการประชุมไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ยื่น 
                            ค าแปรญัตติมาให้เสนอเป็นหัวข้อจนแล้วเสร็จแต่ละคน แล้วต่อไปจะขอมติจากท่ีประชุมว่าจะ 
                  พิจาณาลงมติเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายหัวข้อ คิดว่าจะเหมาะสมที่สุด หากจะให้ผู้ยื่นค าแปรญัตติ 
                  เป็นผู้อ่านหัวขอ้แล้วอีกคนเป็นผู้เสนอเหตุผลในการแปรอาจจะไม่ดี 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  กระผมคิดว่าการอภิปรายเสริมกับผู้แปรญัตติน่าจะได้ หากผู้แปรญัตติให้เหตุผลไม่ละเอียดน่าจะ 
(สท.เขต 1)             แปรญัตติเสริมได้ หรือสมาชิกท่านอ่ืนจะแปรคัดค้านก็น่าจะได้เป็นสิทธิของตัวแทนพ่ีน้องประชาชน  
                  ขอสอบถามปลัดเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ)          
นายยุคชัย  ไชยค ามี    การเสนอค าแปรญัตติในความเป็นจริงต้องให้ผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติชี้แจงหลักการและเหตุผลความ 
(ปลัดเทศบาลและ       เป็นจริง จะชี้ระเบียบกฎหมายก็ไม่ได้มีกฎหมายชัดเจน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ )       ขณะนี้หมดเวลาในการยื่นค าแปรญัตติแล้ว แม้แต่สมาชิกสภาเทศบาลที่เสนอแปรญัตติจะเสนอแปร 
                   ญัตติเพ่ิมก็ไม่ได้ ขั้นตอนในการยื่นแปรญัตติเสร็จสิ้นกระบวนความแล้ว จะยื่นญัตติในการแปรญัตติ 
                   เพ่ิมไม่ได้ ในวันนั้นได้มีการแก้ไขในงานสวนสาธารณะ เรื่องค าผิดถูกสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ใน 
                   ขั้นของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ได้ผิดระเบียบและกฎหมายอะไร ร่างเทศบัญญัติที่ส่งให้ไปไม่ได้ 
                   เปลี่ยนหลักการ ตามหลักของการแก้ไขมีระเบียบกฎเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                   สามารถแก้ไขค าผิดซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญของร่างงบประมาณ ขอเชิญประธานสภาได้ด าเนินการตาม 
                   ระเบียบวาระต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์     สรุปวา่ให้แปรญัตติเป็นรายบุคคลไม่ให้สมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายเพ่ิมเติม จะเห็นว่ามีญัตติที่จะแปร 
(ประธานสภาฯ)         ญัตติรว่มกัน ขอให้ไปอภิปรายร่วมกันตอนนั้น ต่อไปขอให้ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว ได้อภิปราย 
          ค าแปรญัตติต่อแต่ละหัวข้อ ขอเชิญครับ 
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว ขอเสนอค าแปรญัตติเป็นรายหัวข้อต่อ ดังนี้ 
(สท.เขต 1)          1.2 ลดรายจ่ายงบประมาณค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานการศึกษา จาก 18,000  
                        บาท เหลือ 0 บาท เนื่องจาก ตั้งงบประมาณผิดวัตถุประสงค์ของแผนงาน เห็นว่าเครื่องวัด 
                        อุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ควรจะอยู่ในกองสาธารณสุข แต่กองสาธารณสุขไม่ตั้งงบประมาณไว้ 
                        เป็นงานรับผิดชอบของกองสาธารณสุข และตามท่ีกองการศึกษาได้แถลงข้อเท็จจริง ในปัจจุบัน 
                        นี้โรคโควดิไม่ได้ระบาดแล้ว ผู้ปกครองไปส่งลูกหลานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ไม่มีใครสวม 
                        หน้ากากอนามัยเลย ในชุมชนเราโควิดก็ไม่ได้ระบาดไม่ควรจะจัดซื้อ ตั้งงบประมาณไว้ 
                        18,000 บาท เฉลี่ยแล้วศูนย์ละ 4,500 บาท เห็นว่าแค่จัดซื้อหน้ากากอนามัยคงจะไม่หมด 
                    1.3 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานสาธารณสุข จาก 70,000 บาท  
                                 เหลือ 45,000บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไปเพราะน้ ามันในช่วงนี้ถูกจากใน 
                        ปีงบประมาณ 2562 และ ปีงบประมาณ 2563 ก็ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท ซึ่งในช่วง 
                        ปีนั้นน้ ามันแพงกว่าขณะนี้ เห็นว่าพอจ่าย ในปีงบประมาณ 2564 ท าไมต้องงบประมาณไว้สูง 
                        ทั้งท่ีน้ ามันดีเซลลิตรละ 19 บาท น้ ามันเบนซินลิตรละ 22 บาท ใช้ในปีหนี่งๆ จะหมด  
                        70,000 บาท เห็นงบประมาณซื้อน้ ามันเบนซินและดีเซลในงานบริหารทั่วไปก็มีอีกเป็นการ 
                        ตั้งซ้ าซ้อนกัน 
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             1.4  ลดจ านวนงบประมาณค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม แผนงานบริหารทั่วไป จาก 75,000  
                        บาท เหลือ 15,000 บาท เนื่องจากมีบุคลากรรับผิดชอบอยู่แล้วในการดูแล 
             1.5 ลดรายจ่ายงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แผนงานบริหารทั่วไป จาก 22,000 บาท 
                       เหลือ 0 บาท เนื่องจาก คิดว่ามีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานและมีการตั้งซื้อทุกปี ใช้ 
                       คอมพิวเตอร์ส าหรับเอกสารทั่วไปไม่มีฟังก์ชั่นอะไร คอมพิวเตอร์เสียทุกปีใช่หรือไม่ ท าไมต้องตั้ง 
                       ซื้อทุกปี ไม่ควรจะจัดซื้อทุกปี 
             1.6 ลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานสาธารณสุข จาก 444,400 บาท เหลือ  
                       120,000 บาท เนื่องจาก การตั้งงบประมาณในปี 2563 ตั้งไว้ 6,000 บาท แต่ในปีนี้ตั้งไว้ 
                                 444,400 บาท ท าไมถึงตั้งงบประมาณห่างจากปีที่แล้วมาก จากเอกสารค่าใช้สอย 498,400  
                        บาท ท าไมตัวเลขไม่ตรงกันจากเอกสารชี้แจงกับเทศบัญญัติถ้าว่าขออนุมัติจากสภาเทศบาลท า 
                        ไม่สภาเทศบาลถึงไม่รู้เรื่อง อยากให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ชี้แจงที่ไปที่มาว่าท าไมตัวเลขไม่ตรงกัน 
              1.7 ลดจ านวนงบประมาณวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข จาก 85,000  
                        บาท เหลือ 30,000 บาท จากร่างเทศบัญญัติเดิมมีงบประมาณ 6,000 บาท แต่ร่างเทศ 
                        บัญญัติที่ส่งไปใหม่ เพ่ิมเป็น 60,000 บาท ตามที่ได้รับค าชี้แจงว่าได้รับร่างไปแล้วงบประมาณ 
                        ไม่สามารถเพ่ิมได้ แต่งบประมาณตัวนี้ถึงได้เปลี่ยนแปลงของหารือกับปลัดเทศบาลด้วย  
              1.8 ลดจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ จาก 150,000  
                        บาท เหลือ 90,000 บาท รายจ่ายนี้ไม่แจงรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการขอรับ 
                งบประมาณหากบ้านโป่งเชือกมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสามารถมารับงบประมาณในส่วนนี้ได้ 
                        หรือไม่ ตามที่กองการศึกษาได้แถลงข้อเท็จจริงนั้นมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคือ กีฬา 
                        ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ จ านวน 130,000 บาท กีฬาจูเนียร์เกมส์ 10,000 บาท กีฬาสหัสขันธ์ 
                        เกมส์ 10,000 บาท การแข่งขันกีฬาในงานบุญสามารถของบประมาณในโครงการนี้ได้หรือไม่ 
นายลพิน  การรักษ์     ตามท่ี นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว ได้เสนอค าแปรญัตติ จ านวน 8 ญัตติดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ)         ขอที่จะสอบถามปลัดเทศบาลเพิ่มเติมด้วย ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงในข้อ 1.6 
นายยุคชัย  ไชยค ามี    ตามประเด็นที่ซักถามขอชี้แจงตามร่างเทศบัญญัติที่ส่งไปใหม่ เช่น ตัวเลข 15,000 บาท ยังเป็นตัว 
(ปลัดเทศบาลและ       เดิม ส่วนตัวเลข 6,000 บาท ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 6,000 บาท ท าไม่ในปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ )       2564 ตั้งเป็น 444,400 บาท แต่ก่อนพนักงานจ้างเหมาเก็บขยะอยู่ในกองช่าง ในปีงบประมาณ  
           2563 ได้โอนย้ายงบประมาณมาตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุขเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
                   ให้ถูกตามการบังคับบัญชา ตามที่ท่านสมาชิกสงสัยว่าโอนมาอย่างไร ขอเรียนว่าการโอน 
                   งบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายประจ า ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเป็นอ านาจของคณะ 
                   บริหารตามระเบียบวิธีงบประมาณฯ แต่ถ้าจะโอนงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   จะต้องผ่านสภาเทศบาล เช่น ตัดก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2 ออก แล้วไปท าถนนคอนกรีตบ้าน 
                   โนนอุดม หรือตัดงบประมาณให้น้อยลงหรือตัดงบประมาณท้ิงไป ในปีงบประมาณ 2564 ได้ตั้ง 
                   งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขให้ถูกต้อง ส่วนค่าใช้สอยที่ปรากฏในเอกสาร 
                   แถลงข้อเท็จจริงของกองสาธารณสุข จ านวน 498,400 บาท เป็นตัวเลขค่าใช้สอยที่รวมเอา 
                   ค่าจ้างเหมาบริการ 438,400 บาทและค่าเช่าพ้ืนที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 60,000 บาท  
                   ค่าเช่าพื้นที่ท้ิงขยะกับเทศบาลต าบลโนนบุรี ได้เช่ามาหลายปีแล้ว บริเวณบ้านนาสมบูรณ์  
                   รายละเอียดที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้แถลงข้อเท็จจริงตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ค่า 
                   วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตัวเลข 6,000 บาท เป็น 60,000 บาท นั้น ได้ตรวจสอบดูแล้ว 
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             เมื่อรวมกันเป็น 85,000 บาท เหมือนเดิมไม่ได้เพ่ิมงบประมาณ พิมพ์เป็น 60,00 บาท ได้พิมพ์ 
                 ตกหล่น 0 หนึ่งตัว จึงได้แก้ไขให้เป็น 60,000 บาท ตามปีงบประมาณ 2563 ก็ตั้งงบประมาณ 
                 เท่าเดิม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์   ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจง สมาชิกที่ยื่นค าแปรญัตติมารับทราบดีใช่ไหมครับ 
(ประธานสภาฯ)        
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว รับทราบและเข้าใจค าชี้แจงดี แต่มีข้อสงสัยตามร่างเทศบัญญัติที่ส่งมาใหม่ในหน้า 32/69  
(สท.เขต 1)            ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ 
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตัวเลข 79 เป็นจ านวนเด็กใช่หรือไม่ x 1,130 ท าไมไม่สอดคล้องกับ ข้อ 10.1  
                – 10.4 คือ จ านวน 75 ซึ่งเป็นจ านวนเด็กเหมือนกัน ไม่ทราบว่าตัวเลข 79 มาจากไหน ร่างเทศ 
                 บัญญัติเดิมก็เหมือนกัน นี่เป็นความบกพร่องของคนท าเอกสาร 
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ขออนุญาตประธานสภาเทศบาล ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบวาระการแปรญัตติ ค าถูก ค าผิดให้บันทึกไว้  
(ปลัดเทศบาลและ     แล้วค่อยเสนอในวาระอ่ืน ขอเชิญประธานได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป   
เลขานุการสภาฯ )        
นายลพิน  การรักษ์    ต่อไปขอเชิญ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต 1 เสนอค าแปรญัตติ  
(ประธานสภาฯ)        ขอเชิญครับ 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขอเสนอค าแปรญัตติเป็นรายหัวข้อต่อ ดังนี้ 
(สท.เขต 1)             2.1 ลดรายจ่ายงบประมาณโครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ แผนงานสาธารณสุข  
                        จากจ านวน 3,500 บาท เหลือ 0 บาท กระผมคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้จ่ายงบประมาณซึ่ง 
                        เป็นภาษีของประชาชน ถึงแม้จะมีงบประมาณไม่มากแต่ก็เป็นภาษีของประชาชน ขอตัด 
                        งบประมาณเพราะว่าการข้ึนทะเบียนสัตว์ในพ้ืนที่ต าบลนามะเขือไม่มาก กองสาธารณสุขมี 
                        เจ้าหน้าที่อยู่แล้วและมีโครงการฉีดวัคซีนสัตว์อยู่แล้ว พนักงานที่รับผิดชอบสามารถท าร่วมกัน 
                        ได้ ผมคิดว่าไม่จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้จะเป็นการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย พนักงานจ้างเหมา  
                         คนงานทั่วไป รวมแล้วเกือบ 7 ต าแหน่งก็สามารถท าได้ร่วมกับฉีดวัคซีน 
                   2.2 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานสาธารณสุข จากจ านวน  
                         70,000 บาท เหลือ 50,000 บาท หากมองไปถึงภารกิจของแผนงานสาธารณสุขก็ต้อง 
                         รับผิดชอบรถขยะ จากการพิจารณาเอกสารหมายเลข 3 ที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้ 
                         แถลงข้อเท็จจริงเป็นการใช้งบประมาณปี 62 ได้ไล่เรียงมาจาก ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน  
                         สังเกตว่าพื้นที่รับผิดชอบเท่าเดิมแต่บางเดือนค่าน้ ามันแพง บางเดือนค่าน้ ามันถูก น่าจะ 
                         ใกล้เคียงกัน จะมีการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่นในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาจ่าย  
                         9,246 บาท (พ่นไข้เลือดออก ม.2 ม.10) เงินซื้อน้ ามันพ่น 2 หมู่ 9,246 บาท ถ้าคิดแพงๆ  
                         จะได้น้ ามันเกือบ 300 กว่าลิตร เห็นว่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณมากเกินไป ในปีนี้ค่าน้ ามัน 
                         ถูกแทนที่จะตั้งจ่ายต่ ากลับตั้งจ่ายมากกว่าเดิม กระผมคิดว่าไม่น่าจะตั้งจ่ายควรจะตัดทอนลง 
              2.3  ลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานสาธารณสุข จาก 444,400 บาท เหลือ  
                                  250,000 บาท เนื่องจากมีบุคลากรรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และท าความสะอาด 
                         สถานที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นค าแปรญัตติซ้ ากับสมาชิกที่ได้เสนอไปแล้ว สมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจดี 
               2.4 ลดจ านวนงบประมาณวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข จาก 85,000  
                         บาท เหลอื 31,000 บาท กระผมไม่เข้าใจว่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หมายถึงอะไร  
                         หมายถึงสารส้ม คลอรีนที่ใส่น้ าประปาหรือไม่ หรือทรายอะเบทตามที่สาธารณสุขได้ชี้แจงมามี 
                         การจดัซื้อทรายอะเบทเป็นถัง ไม่ทราบว่าใน 1 ปี จะใช้หมดหรือไม่ 
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                   2.5 ลดจ านวนงบประมาณค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม แผนงานบริหารทั่วไป จาก 75,000  
                                  บาท เหลือ 25,000 บาท กระผมมีความสงสัยว่าจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตสูงเกินไปและจ่าย 
                        ค่าบริการ 2 บริษัท ทั้งท่ีเป็นค่าอินเตอร์เน็ตเหมือนกัน ส านักงาน 2 ชั้น น่าจะใช้ร่วมกันได้  
                        ราคาการจ่ายต่อเดือนไม่เหมือนกัน แทนที่จะจ้างบริษัทเดียวแล้วน าเครื่องมาขยาย กระผมคิด 
                        ว่าฟุ่มเฟือย  
                            2.6 ลดรายจ่ายงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง จากจ านวน 22,000 บาท  
                        เหลือ 0 บาท กระผมเห็นว่ามีการตั้งจ่ายทุกปี คิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ 
                        ช ารุดทุกปี ถ้าพอใช้ได้ให้ใช้ไปก่อน จะเอาให้ครบทุกพนักงานทุกคนคงไม่ไหวเพราะบอกว่า 
                        งบประมาณมีจ านวนจ ากัด แต่ท าไมตั้งจ่ายมากเกินไป ขอตัดทอนงบประมาณเหลือ 0 บาท 
                   2.7 ลดจ านวนงบประมาณโครงการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉินต าบลนามะเขือ แผนงานรักษาความ 
                         สงบภายใน จาก 320,000 บาท เหลอื 70,000 บาท กระผมคิดว่าตั้งค่าใช้จ่ายสูงเกินไป  
                         ขอให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้พิจารณาด้วย 
               2.8 ลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 350,000 บาท  
                         เหลือ 200,000 บาท ถ้ากลับไปดูบุคลากรในกองช่างมีพนักงานมากเกินไปไม่จ าเป็นต้องตั้ง 
                         จ่ายค่าจ้างเหมาบริการมากเท่านี้ ตั้งจ่ายเพื่อเปิดปิดน้ าประปา 7 แห่ง 3 คน มันคุ้มหรือไม่ ทั้ง 
                         ที่มีพนักงานจ้างช่วยช่างไฟฟ้า หรือผู้ช่วยช่างอะไรต่างๆ เป็นการจ้างบุคลากรที่ล้นงานหรือ 
                         งานล้นบคุลากร ขอให้สมาชิกได้พิจารณาดู 
               2.9 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน จาก 250,000 บาท เหลือ  
                         100,000 บาท ตามท่ีได้แถลงข้อเท็จจริงว่าจ าเป็นต้องซื้ออะไรเยอะแยะ ในค าชี้แจงตามเทศ 
                         บัญญัติไม่มีว่าซื้อยางมะตอยส าเร็จรูปซึ่งราคาแพง ตามที่เข้าใจไม่สามารถเปลี่ยนข้อความไม่ได้  
                          เปลี่ยนส านวนไม่ได้ ซึ่งขัดกันระหว่างค าแถลงข้อเท็จจริงกับข้อความในเทศบัญญัติ 
                  2.10 ลดจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ แผนงานศาสนา 
                          วัฒนธรรมและนันทนาการ จาก 150,000 บาท เหลือ 100,000 บาท ในร่างเทศบัญญัติ 
                     ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหลายอย่าง มันซ้ าซ้อนกัน ไม่ระบุว่าเป็น 
                         การแข่งขันกีฬาอะไรบ้าง นักกีฬาเป็นนักกีฬามาจากไหน  
             2.11 ลดจ านวนงบประมาณอุดหนุนองค์กรประชาชน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ  
                         จาก 72,000 บาท เหลือ 60,000 บาท ไม่ตรงกับเทศบัญญัติอ่านแล้วเข้าใจยาก ค าว่า 
                          องค์กรประชาชน ให้ระบุให้ชัดเจน 
          2.12 ลดรายจ่ายงบประมาณอุดหนุนกิจการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน 
                          ศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ จาก 80,000 เหลือ 0 บาท กระผมคิดว่าผิดที่เทศบัญญัติ 
                          ว่าเป็นการอุดหนุนส่วนราชการ แต่มาอุดหนุนเอกชนและเขียนอีกว่าอุดหนุนส่วนท้องถิ่น 
นายลพิน  การรักษ์    ต่อไปขอเชิญ นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต 1 เสนอค าแปร  
(ประธานสภาฯ)        ญัตติ ขอเชิญครับ 
นายนายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอเสนอค าแปรญัตติเป็นรายหัวข้อต่อ ดังนี้ 
(สท.เขต 1)            3.1 ลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 350,000 บาท เหลือ  
                       240,000 บาท เนื่องจากมีบุคลากรรับผิดชอบงานโดยตรงในส่วนนี้มีอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง 
                       จ้างเหมาเปิดปิดและซ่อมแซมระบบน้ าประปา ตามที่ได้ชี้แจงในรายงานคณะกรรมการมา 
                       กระผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน และสงสัยข้อความว่า ค่าจ้างเหมาค่าออกแบบประมาณการ 
              ก่อสร้างเทศบาลมีนายช่าง มีผู้ช่วยช่างอยู่แล้วไม่เข้าใจว่าท าไมต้องจ้างเหมาค่าออกแบบก่อสร้าง 
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                  อีกเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสูงเกินไป นายช่างเรียนมาสูงแล้วไม่จ าเป็นต้องจ้างเหมาออกแบบ 
                         3.2 ลดจ านวนงบประมาณบ ารุงและรักษาซ่อมแซม แผนงานเคหะและชุมชน จาก 70,000 บาท  
                       เหลือ 5,000 บาท เนื่องจาก มีค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาอยู่แล้ว และให้ตัด 
                       ส านวนการจ้างเหมาซ่อมแซมประปาออกให้หมด มีแต่จ้างเหมาเพราะงบประมาณต่างๆ ไปกับ 
                      จ้างเหมา 
                3.3  ลดจ านวนงบประมาณค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ แผนงานเคหะและชุมชน จาก  
                       20,000 บาท เหลือ 10,000 บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป เอกสารอ้างอิงก็ไม่ 
                       ชัดเจน ไม่ระบุแผนงานและเอกสาร 
                 3.4 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุส านักงาน แผนงานเคหะและชุมชน จาก 15,000 บาท เหลือ  
                       10,000 บาท เนื่องจากต้ังงบประมาณสูงและขอให้จัดวรรคตอนให้ถูกหลักไวยากรณ์ด้วย                  
                 3.5 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน จาก 250,000 บาท เหลือ  
                       150,000 บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้สูง วัสดุบางอย่างไม่จ าเป็นต้องซื้อทุกปี ให้ 
                       ตรวจสอบการจัดวรรคตอนและส านวนให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ไทย โปรดตรวจสอบร่างเทศ 
                       บัญญัติทั้งฉบับก่อนจะส่งให้สมาชิก อยากให้ถูกต้องงามและดี 
                3.6 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 10,000 บาท เหลือ  
                      5,000 บาท เนื่องจากวัสดุคอมพิวเตอร์ไม่จ าเป็นต้องซื้อทุกปี ของเดิมไม่ซ่อมแซมหรืออย่างไร  
                      ขอให้ซ่อมแซมเพ่ือประหยัดงบประมาณ 
                         3.7 ลดจ านวนงบประมาณโครงการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉิน แผนงานรักษาความสงบภายใน จาก  
                     320,000 บาท เหลือ 75,000 บาท เนื่องจากวัสดุเครื่องแต่งกายไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อทุกปี  
                    ค่าจ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉินควรย้ายไปอยู่ในหมวดของบริการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีพนักงาน 
                    รับผิดชอบอยู่แล้ว และใช้งบประมาณผิดประเภทไม่จ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
                3.8 ลดจ านวนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน แผนงานรักษาความสงบ 
                      ภายใน จาก 10,000 บาท เหลือ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นโครงการอบรมไม่ได้ปฏิบัติจริงจึง 
                      ไม่ควรตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป คิดว่าพอใช้ในการซื้อกาแฟและของกิน 
                         3.9 ลดจ านวนงบประมาณโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล แผนงานรักษา 
                      ความสงบภายใน จาก 30,000 บาท เหลือ 2,000 บาท ในเทศบัญญัติบอกว่าเป็นการอบรม 
                      แต่ที่ได้แถลงข้อเท็จจริงมาบอกว่าเป็นค่าจ้างเข้าเวร มันผิดประเภทในการใช้จ่าย 
               3.10 ลดรายจ่ายงบประมาณวัสดุก่อสร้าง แผนงานรักษาความสงบภายใน จาก 50,000 บาท เหลือ  
                      0 บาท เนื่องจากใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการใช้ในกิจการของเทศบาล 
                      เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณไม่ถูกหมวดรายจ่าย 
               3.11 ลดรายจ่ายงบประมาณค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ งานบริหารงานคลัง จาก 30,000  
                       บาท เหลือ 0 บาท เนื่องจากไม่มีเอกสารหรือระเบียบทางราชการอ้างอิง ใช้งบประมาณผิดไม่ 
                       สามารถน าเป็นค่าธรรมเนียมได้ ซ้ าซ้อนกับค่าจ้างเหมาอาจเกิดจากพิมพ์ผิด  
               3.12 ลดจ านวนงบประมาณโครงการออกส ารวจภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและสิ่ง 
                       ปลูกสร้าง งานบริหารงานคลัง จาก 100,000 บาท เหลือ 50,000 บาท เนื่องจากให้ลง 
                       ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ไม่มีระเบียบ 
                       กระทรวงอ้างอิง  
               3.13 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุส านักงาน งานบริหารงานคลัง จาก 50,000 บาท เหลือ  
                       40,000 บาท เนื่องจากในแผนงานปี 2564 ไม่มีเพ่ิมเติมจากปี 2563  
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             3.14 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง จาก 25,000 บาท เหลือ  
                     20,000 บาท เนื่องจาก วัสดุบางอย่างไม่มีความจ าเป็นต้องซื้อทุกปี เนื่องจากช่วงนี้เป็น 
                    ยุคเทคโนโลย ีเช่น แผ่นซีดีไม่จ าเป็นต้องใช้แล้ว ส่งทางโทรศัพท์หรือส่งทางคอมพิวเตอร์ก็ได้  
                    เท่ากับตั้งงบประมาณโดยไม่ค านวณว่าจะใช้อะไร 
                      3.15 ลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานสาธารณสุข จาก 444,400 บาท เหลือ  
                     200,000 บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณเกินความเป็นจริง จ้างเหมามีทุกหมวด ทุกกระทรวง 
                     ตามเอกสารที่แถลงมา ค่าใช้สอย 498,400 บาท ค่าจ้างเหมา 438,400 บาท  ใน 
                     ปีงบประมาณ 2563 ใช้งบประมาณไม่น้อย อยากให้ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงให้ได้รับทราบเพราะ 
                     ไม่เข้าใจ  
             3.16 ลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานบริหารทั่วไป จาก 550,000 บาท เหลือ  
                     200,000 บาท ไม่เข้าใจว่ามีการจ้างเหมาอีกแล้ว ขอให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงด้วย 
             3.17 ลดจ านวนงบประมาณค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม แผนงานบริหารทั่วไป จาก 75,000  
                     บาท เหลือ 5,000 บาท เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้สูงเกินความเป็นจริง บางอย่างไม่น่าซื้อก็ซ้ือ 
              3.18 ลดรายจ่ายงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป จาก 22,000 บาท เหลือ 0 บาท 
                  เนื่องจาก มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทุกปี คิดว่าพนักงานคงจะได้ครบหมดทุกคน ควรจะยืมกันใช้ 
              3.19 ลดรายจ่ายงบประมาณโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก แผนงานสาธารณสุข  
                      จาก 15,000 บาท เหลือ 0 บาท เนื่องจาก ในปัจจุบันไม่มีไข้หวัดนก ท าไมต้องตั้งไว้อีก ถ้าจะ 
                      ตั้งไว้น่าจะตั้งเก่ียวกับการระบาดของโรคโควิดให้ถูกตามยุคตามสมัย 
              3.20 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานสาธารณสุข จากจ านวน 70,000  
                      บาท เหลือ 40,000 บาท เนื่องจาก ไม่ควรตั้งการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงไม่จ าเป็นออก 
              3.21 ลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข จากจ านวน  
                      85,000 บาท เหลือ 25,000 บาท เนื่องจาก บางอย่างพอใช้ได้ให้ใช้ไปก่อน ไม่จ าเป็นต้องตั้ง 
                      งบประมาณไว้สูงมาก 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อซักถาม  
 (ประธานสภาฯ)      
นายยุคชัย  ไชยค ามี  ขอชี้แจงในประเด็นข้อซักถาม ดังนี้   
(ปลัดเทศบาลและ     1. เรื่องการเพิ่มงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุข ตั้งไว้จ านวน 6,000 บาท  ใน  
เลขานุการสภาฯ )        ปีงบประมาณ 2563 แต่ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 444,400 บาท ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับ  
                    นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วว่า แต่ก่อนค่าจ้างเหมาบริการคนเก็บขยะอยู่ในกองช่าง  
                    ได้โอนย้ายมาในปีงบประมาณ 2563 ในกองสาธารณสุข จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ ในปีงบประมาณ  
                    2554 ไว้ 444,400 บาท งบประมาณค่าใช้สอย 498,400 บาท เปน็ผลรวมระหว่าง ค่าจ้าง 
                    เหมาบริการ จ านวน 438,4010 บาท และค่าเช่าพ้ืนที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน  
                    60,000 บาท 
                 2. ค่าโครงการลงทะเบียนสัตว์นั้น ตั้งไว้ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองซึ่งเป็น 
                     งบประมาณที่ตั้งไว้เพ่ือรับโอนงบประมาณที่อุดหนุนมาตามระบุวัตถุประสงค์ ตามเอกสาร  
                     หมายเลข 1 ที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 
            3. ค่าจ้างเหมาออกแบบประมาณการก่อสร้างนั้น จ าเป็นต้องตั้งไว้เพราะในการออกแบบนั้นกฎหมาย 
                    ออกว่าต้องให้คนที่มีวุฒิวิศวกรสามัญเป็นผู้รับรอง แต่เทศบาลไม่มีใครที่มีวุฒิวิศวกรสามัญ จึงมี 
                    ความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือได้จ้างตามที่กฎหมายก าหนด 
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พักกำรประชุม 10 นำที 
 

นายลพิน  การรักษ์  ต่อไปค าแปรญัตติร่วม ข้อที่ 1 ขอเชิญ นายรักสินธ์ เขาเขจร สมาชิกสภานามะเขือ เขต 1 และนาง  
 (ประธานสภาฯ)     จิตศรา ศรีดาแก้ว โดยมีผู้รับรอง 3 คน ได้เสนอค าแปรญัตติขอลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมา 
               บริการแผนงานบริหารทั่วไป จาก 550,000 บาท เหลือ 200,000 บาท ขอเชิญครับ 
นายรักสินธ์  เขาเขจร ขอเสนอค าแปรญัตติร่วมขอลดจ านวนงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานบริหารทั่วไป จาก  
(สท.เขต 1)           550,000 บาท เหลอื 200,000 บาท มีการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินไป และมีบุคลากรที่รับผิดชอบ 
                งานอยู่แล้ว เช่น การท าความสะอาดมีทั้งคนสวน นักการภารโรง และแม่บ้าน 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญ นางจิตศรา ศรีดาแก้ว ได้อภิปรายค าแปรญัตติเพ่ิมเติม 
 (ประธานสภาฯ)      
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว  ไม่มี 
(สท.เขต 1) 
นายลพิน  การรักษ์  ต่อไปค าแปรญัตติร่วม ข้อที่ 2 ขอเชิญ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภานามะเขือ เขต 1  และ นาย  
(ประธานสภาฯ)     ชัยณรงค์  อุทุมทอง  โดยมีผู้รับรอง 3 คน ได้เสนอค าแปรญัตติขอลดรายจ่ายงบประมาณค่าจ้างเหมา  
              บริการ งานบริหารงานคลัง จาก 130,000 บาท เหลือ 0 บาท 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอลดรายจ่ายงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการงานบริหารงานคลัง จาก 130,000 บาท เหลือ 0  
(สท.เขต 1)         บาท นั้น ตามรายละเอียดเทศบัญญัติ การเก็บขยะมูลฝอยนั้นอยู่ในกองสาธารณสุขใช่หรือไม่ ขอให้ 
              ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย 
นายรักสินธ์  เขาเขจร ขอลดรายจ่ายงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ งานบริหารงานคลัง จาก 130,000 บาท เหลือ 0  
(สท.เขต 1)         บาท เพราะมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วไม่ พิจารณาแล้วไม่มีงานล้นมือพอที่จะจ้างเหมา ไม่จ าเป็นต้องจ้าง 
              เหมามาเพ่ิมอีก 
นายลพิน  การรักษ์  ต่อไปค าแปรญัตติร่วม ข้อที่ 3 ขอเชิญ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภานามะเขือ เขต 1  และ  
(ประธานสภาฯ)     นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  โดยมีผู้รับรอง 3 คน ได้เสนอค าแปรญัตติขอลดรายจ่ายงบประมาณขอลด 
              จ านวนงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 130,000 บาท  เหลือ  
              10,000 บาท 
นายรักสินธ์  เขาเขจร ขอลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 130,000 บาท   
 (สท.เขต 1)         เหลือ 10,000 บาท คิดว่าคงจะเป็นการตั้งไว้เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือน ามาใช้ในส่วนที่ 
             เสียหาย คิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้คงไม่ช ารุดบ่อยเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่จ าเป็นต้อง 
             จัดซื้อใหม ่
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอลดจ านวนงบประมาณค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 130,000 บาท   
(สท.เขต 1)        เหลือ 10,000 บาท เนื่องจากตั้งจ่ายสูงเกินไป จึงขอลดงบประมาณลง 10,000 บาท   
นายลพิน  การรักษ์  ต่อไปค าแปรญัตติร่วม ข้อที่ 4 ขอเชิญ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภานามะเขือ เขต 1  และ  
(ประธานสภาฯ)   นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  โดยมีผู้รับรอง 3 คน ได้เสนอค าแปรญัตติขอลดรายจ่ายงบประมาณอุดหนุน 

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 150,000 บาท เหลือ 0 บาท  
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอลดรายจ่ายงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 
(สท.เขต 1) 150,000 บาท เหลือ 0 บาท เนื่องจาก การตั้งงบประมาณสูงเกินไปและไม่แจ้งว่าจะไปท าในจุดไหน มี 

           แต่ภาพรวมว่าภายในต าบลนามะเขือ เผื่อมีผู้มีอ านาจวาสนามีอ านาจในการเบิกจ่ายเอาไปสร้างไปที่ไร่นา 
ตัวเองหรือพวกพ้อง ขอให้มองกว้างๆ มากกว่านี้ 
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นายรักสินธ์  เขาเขจร ขอลดรายจ่ายงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จ แผนงานเคหะและชุมชน จาก 
(สท.เขต 1) 150,000 บาท เหลือ 0 บาท กระผมคิดคล้ายกับสมาชิกที่อภิปรายแล้ว ในการเขียนส านวนนั้น 

          ครอบจักรวาลเกินไป ต้องระบุว่าจะขยายในสายไหนภายในเขตต าบลนามะเขือ ซึ่งการตั้งงบประมาณใน 
ส่วนนี้เปิดช่องให้ผู้มีอ านาจในการใช้จ่ายเงินสามารถท่ีจะลงจุดใดจุดหนึ่งที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและ 
พวกพ้องหรือไม่ และคิดว่าได้ดูค าแถลงข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าได้รับญัตติเสนอขอไฟฟ้าจากสมาชิก 
สภาเทศบาลต้องมีญัตติและมีส าเนาด้วย จึงสงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าหรือยกเมฆขึ้นมาและไม่มีในส่วนงาน 
ไฟฟ้าและถนนเขียนลอยๆ ขึ้นมา 

นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ)    
นายยุคชัย  ไชยค ามี  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เสนอค าแปรญัตติทั้ง 45 ญัตติ ขอขอบคุณท่ีได้แนะน าและ  
(ปลัดเทศบาลและ   ท้วงติงในการจัดท าร่างเทศบัญญัติได้ถูกจุด ต่อไปเจ้าหน้าที่และคณะบริหารต้องน าไปปรับปรุง   
เลขานุการสภาฯ )   แก้ไขให้ชัดเจนเรื่องสถานที่ด าเนินการ ส่วนวิธีการจัดท างบประมาณนั้น กระผมได้ให้ผู้อ านวยการทั้ง  
              5 กอง ท ารายจ่ายประจ า เช่น เงินเดือน ค่าใช้สอย ทั้งหมดโดยค านวณจากรายจ่ายจริงในปีปัจจุบันไป 
              เปรียบเทียบแล้วตั้งการประมาณการเอาไว้บวกลบจากรายจ่ายประจ าเหลือเท่าไหร่ น าเอาตัวเลขส่วน 
              นั้นให้คณะบริหารน าไปจัดท างบพัฒนาและคณะบริหารก็ได้ตัดทอนงบประมาณรายจ่ายประจ า  
              กลั่นกรองจนออกมาเป็นร่างเทศบัญญัติ ส่วนในการเพ่ิมงบประมาณจัดซื้อสารส้มนั้น ได้สอบถามกับ 
              เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องว่า 1 ถุงใช้ได้กี่วัน ก็ได้รับค าตอบว่า 1 ถุงใช้ในกิจการประปา 7 แห่งใน 1 วัน  
              การตั้งงบประมาณปีที่ผ่านมาจัดซื้อสารส้มได้แค่ประมาณ 2 ตัน ซึ่งไม่เพียงพอต้องโอนงบประมาณ 
              จัดซื้อเพ่ิมทุกปี ขอยอมรับค าชี้แนะในการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จเพื่อ 
              น าไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ในการจัดแผนห้าปีก็ต้องระบุไม่ให้ใช้ค าว่าจัดท าภายในต าบลเหมือนกัน  
              ถือว่าวาระนี้สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ยื่นค าแปรญัตติได้อภิปรายเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประธานสภา 
              เทศบาลได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  
นายลพิน  การรักษ์  ต่อไป ขอหารือการลงมติจากท่ีประชุมในการแปรญัตติว่าจะลงมติเป็นรายข้อหรือเป็นรายบุคคล ขอ 
(ประธานสภาฯ)   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอความคิดเห็น 
นายรักสินธ์  เขาเขจร ขอทบทวนข้อหารือของประธานสภาเทศบาลอีกครั้ง    
(สท.เขต 1) 
นายลพิน  การรักษ์  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง  
(ประธานสภาฯ)    
นายยุคชัย  ไชยค ามี  ต่อไปเป็นการลงมติแปรญัตติจากที่ประชุม ประธานสภาเทศบาลขอหารือว่าลงมติเป็นรายข้อทั้ง 45  
(ปลัดเทศบาลและ   ข้อยกมือที่ละข้อหรือเรียงบุคคลจะมีการยกมือ 3 ครั้งหรือลงมติครั้งเดียวแบบรวมทั้ง 45 ญัตติ 
เลขานุการสภาฯ )   ขอเชิญประธานได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญ นายจรูณ  ณ สาโรจ์ แสดงความคิดเห็น  
(ประธานสภาฯ)    
นายจรูณ  ณ สาโรจ์ ขอเสนอว่าก่อนที่จะมีการลงมติ จริงๆ แล้วเป็นสิทธิ์ของทุกท่านในการลงมติ กระผมได้ยินมาว่าบางคน 
(สท.เขต 1)          เป็นสมาชิกสภาเทศบาลส าคัญตัวเองผิดคิดว่าเป็นคณะบริหาร มันไม่ใช่ มีนะครับในสภาเทศบาลของ 
              เรา ก่อนที่จะลงมติขอตอกย้ าว่าสมาชิกสภาเทศบาลมิจิตส านึกว่าเข้ามาได้จากเสียงของประชาชน  
              ประชาชนหวังว่าสมาชิกสภาเทศบาลจะมารักษาผลประโยชน์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้อง 
              ประชาชน ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตายกมือ คงเข้าใจนะครับ หากไม่ยกมือจะถูกใครต าหนิหรือว่ากล่าวว่าจะ 
              ได้อะไรหรือไม่ได้อะไร ขอบคุณครับ 
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นายรักสินธ์  เขาเขจร กระผมไม่รู้ว่าท่านวินิจฉัยอย่างไร กระผมคิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายนอกประเด็น 
(สท.เขต 1) 
นายลพิน  การรักษ์  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ท้วงติง อันที่จริงแล้วกระผมก็ไม่อยากให้สมาชิกสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ)   อภิปรายนอกประเด็น แต่เมื่อได้อภิปรายแล้วก็อยากพูดให้จบไม่อยากให้หยุดอภิปราย สิ่งไหนส าคัญ 

            เหมาะสมขอให้ท่านได้พิจารณา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอการขอมติจากที่ประชุม 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอเสนอว่าควรจะมีการลงมติครั้งเดียวรวม 45 ญัตติ 
(สท.เขต 1)  
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา ขอเสนอว่าควรจะมีการลงมติครั้งเดียวรวม 45 ญัตติ เหมือนกับที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอก่อน 
(สท.เขต 2)  หน้านี้ 
นายพรอ านวย  ไกยะแสง ขอเสนอว่าควรจะมีการลงมติครั้งเดียวรวม 45 ญัตติ เหมือนกับท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ 
(สท.เขต 2)  ก่อนหน้านี้ 
นายรักสินธ์  เขาเขจร กระผมคิดว่าสมควรจะขอมติเป็นรายบุคคล ถ้าลงมติครั้งเดียวจะง่ายเกินไป อีกอย่างกระผมอุตสาห์ 
(สท.เขต 1)        เตรียมข้อมูลมาแปรญัตติมาพอสมควร อยากทราบว่าสิ่งที่กระผมได้ยื่นค าแปรญัตตินั้นจะมีผลอะไร 
                      หรือไม่ 
นายลพิน  การรักษ์  มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)    
ที่ประชุม       ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์  สมาชิกท่านใดเห็นว่า ควรลงมติเป็นรายบุคคลในวาระแปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
(ประธานสภาฯ)    
ที่ประชุม       มีมติ จ านวน 3 เสียง 
นายลพิน  การรักษ์  สมาชิกท่านใดเห็นว่า ควรลงมติครั้งเดียวทั้ง 45 ญัตติในวาระการแปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
(ประธานสภาฯ)    
ที่ประชุม       มีมติ จ านวน 8 เสียง 
นายลพิน  การรักษ์  สรุปว่า ในวาระการแปรญัตติลงมติครั้งเดียวจ านวน 8 เสียง และลงมติเป็นรายบุคคล จ านวน 3 เสียง 
(ประธานสภาฯ)   ต่อไป กระผมจะขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่าเห็นควรแปรญัตติตามท่ีผู้แปรญัตติเสนอหรือคงไว้ 

           ร่างเดิมตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบคงไว้ร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
           ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ จ านวน 6 เสียง และเห็นชอบตามผู้แปรญัตติเสนอ จ านวน 5 เสียง 
นายลพิน  การรักษ์ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงการด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
(ประธานสภาฯ)    
นายยุคชัย  ไชยค ามี  สรุปว่าขณะนี้ได้ผ่านวาระที่ 2 การแปรญัตติแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ต่อไปจะพิจารณาวาระท่ี  
(ปลัดเทศบาลและ   3 ตราเป็นเทศบัญญัติ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ )   2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 ว่าด้วย “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ 
               ที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
               ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” ขอเชิญ 
               ประธานสภาเทศบาลได้ด าเนินการในวาระการตราเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
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       วำระตรำเป็นเทศบัญญัติ 
 

นายลพิน  การรักษ์     วาระการตราเป็นเทศบัญญัติ ขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรตราเป็นเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ )        งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม        มีมติเห็นชอบในการตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

       จ านวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน 5 เสียง 
นายลพิน  การรักษ์     จากมตทิี่ประชุมเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาฯ )        ๒๕๖4  จ านวน 6 เสียง  ขอเชิญปลัดเทศบาลไดช้ี้แจงการด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี    ได้ผ่านวาระการตราเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป ประธานสภาเทศบาลจะส่งร่างเทศ  
(ปลัดเทศบาล/         บัญญัติฉบับนี้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ืออนุมัติต่อไป แล้วน ากลับมาให้นายกเทศมนตรีประกาศ  
เลขานุการฯ)           ใช้ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 ต้องขอขอบคุณ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ 
          ท าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม สิ่งไหนที่ถูกผิดจะน าไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าครั้งต่อไป ส่วนการใช้ 
                  งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น อาจจะใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังต้องติดตามเป็น 
                  เดือนต่อเดือนเพราะปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดซึ่งก าลังระบาดในช่วงนี้ รัฐบาลจะน างบประมาณไป 
                  แก้ไขปัญหาโรคระบาดซึ่งจะมีผลท าให้รายได้ของเทศบาลลดลง เพราะต้องรายได้ของเทศบาลต้อง  
              อาศัยงบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรมาให้ จะต้องควบคุมในการใช้จ่ายในงบประมาณ บางครั้ง 
                  อาจจะกระทบไปถึงงบพัฒนาที่อาจไม่ได้ด าเนินการ เพราะเทศบาลไม่สามารถเก็บภาษีมาพ่ึงพา  
                  ตนเองได้ ต้องอาศัยงบอุดหนุน จากรัฐบาล ขอเชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการตามระเบียบ 
                  วาระท่ี ๔ ต่อไป 
    
ระเบียบวำระท่ี ๔      เรื่องอ่ืนๆ 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญปลัดเทศบาลแจ้งเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ตามท่ี นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว อภิปรายตัวเลข 79 หน้า 32/69 นั้น ขอชี้แจงว่า เป็นตัวเลข 75  
(ปลัดเทศบาล/         จะไม่แก้ไขตัวเลขก็ได้ เพราะต้องจ่ายงบประมาณตามตัวเลข 75 ในข้อ 1 – 4 ขอเรียนว่าการจัด 
เลขานุการฯ)          วรรคตอนนั้น เป็นการบันทึกข้อมูลในระบบและพิมพ์ออกมาจึงให้วรรคตอนบางข้อความขาดหายไป 
                 อยู่ในบรรทัดถัดไป ภาพรวมในการแก้ไขเทศบัญญัติค าถูกผิดจะแก้ไขให้ถูกต้องที่สุดและจะอธิบาย 
                 การใช้งบประมาณโดยละเอียดโดยเฉพาะเรื่องการอุดหนุนไฟฟ้าให้สมาชิกท่ีได้ยื่นเสนอขอ  
                 งบประมาณระบุสายว่าจะด าเนินการสายไหน และต้องให้การไฟฟ้าประมาณการให้แล้วเสร็จตั้งแต่ 
                 เดือนเมษายน และจัดท าเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม  
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญสมาชิกอภิ ปรายเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )      
ที่ประชุม        ไม่มี        
นายลพิน  การรักษ ์    หากไม่ม ีขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ )         
      
         เลิกประชุมเวลา  ๑3.2๐  น. 
 

 
 
  



-15- 
 
 

  (ลงชื่อ)ยุคชัย    ไชยค ามี        (ลงชื่อ) ลพิน  การรักษ์    
       (นายยุคชัย    ไชยค ามี)                                 (นายลพิน  การรักษ์) 

            ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  (ลงชื่อ) จันที  ทองสวัสดิ์           (ลงชื่อ) สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา               (ลงชื่อ)  พรอ านวย  ไกยะแสง 
           (นางจันที  ทองสวัสดิ์)                      (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา)    (นายพรอ านวย  ไกยะแสง) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


